



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐  
เรื่อง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว่างเพิ่มเติม)  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม และพิจารณาย้ายครั้งแรกให้แล้วเสร็จ หากมีตำแหน่งว่างภายหลังการย้ายให้ประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประกาศทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายไว้แล้ว แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่าง ให้ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวเพิ่มเติมได้ หากคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย คำร้องขอย้ายเป็นอันยกเลิก นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ จึงประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ดังนี้

ที่	ตำแหน่ง/โรงเรียน	อำเภอ/ จังหวัด	ตำแหน่ง เลขที่/เลขที่ จ่ายตรง	การจัดการศึกษา (ระบุระดับชั้น)	จำนวน นักเรียน	ขนาด โรงเรียน
๑	ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล	อ.เมือง จ.อุดรธานี	๕๖๕๒๖/ ๐๓๗๑๑๔๐	ม.๑ - ม.๖	๔,๗๐๕	ใหญ่ พิเศษ

ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายไว้แล้ว แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่าง รวมทั้งผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายไว้ หากประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างตามประกาศ ส่งแบบคำร้องขอย้ายของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม โดยส่งคำร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเอกสารประกอบคำขอย้าย ได้แก่ สำเนา ก.พ.๗ ฉบับที่มีข้อมูลครบถูกต้องเป็นปัจจุบันโดยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติรับรองสำเนา และให้ส่งเอกสารประกอบการประเมินศักยภาพซึ่งมีรายละเอียดตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ เรื่อง การกำหนดรายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑๐ ชุด สำหรับผู้ประสงค์ขอย้ายจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้แนบมา กคจ.

ที่อนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายด้วย โดยจัดส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (เว้นวันหยุดราชการ) หากคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวิทยา ประวะโฮ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐